

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## THẺ LỆ

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (cuộc Họp), việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc Họp được thực hiện như sau:

#### I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được cấp một **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng) và **Phiếu biểu quyết và bầu nhân sự** (giấy màu xanh) do Tổng Công ty in và đóng dấu kiểm soát, để biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc Họp. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên Cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để Cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

##### 1.1 **Phiếu biểu quyết hợp lệ**

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đảm bảo các quy định sau đây:

a. Theo mẫu và có đóng dấu treo của Tổng Công ty;

b. Không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn trong Phiếu;

c. Đối với mỗi nội dung được biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) lựa chọn vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) và có chữ ký của Cổ đông/đại diện Cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên. Trường hợp trong Phiếu biểu quyết có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại điểm c, mục 1.1 nêu trên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

2. **Cách biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại cuộc Họp. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** (màu vàng) và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** (màu xanh).

3. **Kết quả biểu quyết:** các vấn đề tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất

cả cổ đông dự họp tán thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

## II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng Cổ đông thực hiện biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các Cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định.

1. **Phiếu bầu:** mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cần bầu.

*((ví dụ: Cổ đông A có 1.000 cổ phần, Đại hội đồng Cổ đông thực hiện biểu quyết bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 Kiểm soát viên thì 1) số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông A sẽ là:  $1000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1000 \text{ phiếu}$ , 2) số phiếu biểu quyết bầu Kiểm soát viên của Cổ đông A sẽ là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000 \text{ phiếu}$ )).*

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại Quy chế này.

2. **Cách thức bầu:** Việc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu (X) vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của Cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn; hoặc (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn.

3. **Xác định kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên cần bầu tại cuộc Họp, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Người trúng cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên cần bầu.

Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Phương thức và cách xác định kết quả như bầu lần đầu. Nếu sau khi bầu lại vẫn không xác định được ứng viên cuối cùng, việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên sẽ xem xét tại cuộc Họp tiếp theo của ĐHĐCĐ.

## III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Phiếu biểu quyết và Bầu nhân sự được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình cuộc Họp. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu sử dụng hệ thống kiểm phiếu điện tử và Tổ giúp việc kiểm phiếu do Ban tổ chức bố trí.

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo Quy định hiện hành.

Trân trọng.

**BAN KIỂM PHIẾU**